

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo

Với phương châm "Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi", những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã thể hiện vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, trở thành "cầu nối yêu thương", góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình hiện có 305 cơ sở hội, trong đó có 260 tổ chức hội xã, phường, thị trấn và 45 tổ chức hội trong cơ quan, trường học với 69.000 hội viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của hội cấp trên, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, 5 năm qua, các cấp hội CTĐ trong tỉnh luôn chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện.



Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Đình Hoàng, xã An Châu (Đông Hưng).

Với mục tiêu "Mọi người, mọi nhà đều có tết", mỗi dịp tết đến xuân về, phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" đã được các cấp hội tích cực, chủ động vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động, thăm hỏi, tặng 257.132 suất quà tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 71 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trở thành việc làm trọng tâm, thường xuyên của các cấp hội. Qua 5 năm thực hiện, các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hơn 54 tỷ đồng, duy trì bảo trợ gạo và tiền hàng tháng cho 534 địa chỉ nhân

đạo; trao 5.117 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 366 ngôi nhà tình thương cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; đầu tư xây mới và hỗ trợ sửa chữa 465 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đạt chuẩn cho các trường học và hộ nghèo; tặng 718 xe lăn, xe đạp cho người khuyết tật và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình "Tiếp sức đến trường" kêu gọi giúp đỡ cho gần 200 học sinh nghèo, xây mới 9 ngôi nhà với tổng mức hỗ trợ gần 900 triệu đồng, 5 công trình vệ sinh và 1 bếp ăn trị giá gần

1,9 tỷ đồng trao cho học sinh và các trường học còn khó khăn. Thực hiện "Tháng nhân đạo" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ năm 2019 đến năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội hưởng ứng tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà hộ nghèo nhân ngày Quốc tế chữ thập đỏ 8/5; xây dựng 18 ngôi nhà chữ thập đỏ; tổ chức "Chợ nhân đạo lưu động", "Chợ không đồng" giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trong toàn tỉnh, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Công tác cứu trợ đợt xuất cũng được các cấp hội quan tâm chú trọng, kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoạn nạn, dịch bệnh, để mau chóng ổn định cuộc sống. Không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp hội đã kịp thời vận động các tổ chức, cá nhân và trích quỹ hội tặng hàng chục nghìn suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi ro. Đặc biệt, Hội đã vận động các nhà hảo tâm thành lập cây ATM gạo, cấp phát hơn 14 tấn gạo miễn phí cho các hộ dân không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trị giá 210 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã ngày càng được đổi mới và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 5 năm qua, các cấp hội đã vận động và tiếp nhận 53.859 đơn vị máu, trong đó 4.417 đơn vị máu có thể tích 350ml.

Như vậy, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp hội CTĐ trong tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt hơn 231 tỷ đồng, vượt 23% so với nhiệm kỳ trước. Những phong trào và cuộc vận động trên đã trở thành "thương hiệu" của các cấp hội CTĐ trong tỉnh. Từ đây, hàng nghìn người dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài những phong trào, cuộc vận động trên, hoạt động CTĐ 5 năm qua còn hướng đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân, công tác thanh, thiếu niên CTĐ, kêu gọi các dự án nhân đạo, huy động nguồn lực và phối hợp trong hoạt động nhân đạo... Những kết quả trong công tác hội và phong trào CTĐ trên đã khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức; sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, khẳng định Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII đã đi vào cuộc sống, được các cấp hội CTĐ thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hoạt động nhân đạo của Hội đã hỗ trợ thiết thực cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức hội ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân. Phong trào CTĐ tỉnh Thái Bình đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào CTĐ và trăng lưới liềm đỏ quốc tế. Với mục tiêu "Xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo", nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội CTĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến thái độ, hành vi của người dân về công tác nhân đạo. Truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, chú trọng hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và những dịch bệnh mới phát sinh khác. Đổi mới công tác vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động trợ giúp xã hội nhân đạo theo hướng bền vững, ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương thông qua cuộc vận động: "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Tháng nhân đạo"... Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; đa dạng, đổi mới trong vận động nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tối thiểu cứu trợ khẩn cấp khi có thảm họa xảy ra tại địa phương.

VU ĐỨC DIÊN
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, qua đó từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Huyện Thái Thụy là điểm sáng của tỉnh về phong trào HMTN. 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức thành công 16 đợt hiến máu, thu nhận được hơn 4.900 đơn vị máu, trị giá hoạt động HMTN đạt hơn 4,7 tỷ đồng, tăng 35% so với nhiệm kỳ trước. Năm 2020 cũng đánh dấu là năm thứ 7 liên tiếp huyện Thái Thụy dẫn đầu tỉnh về số lượng máu thu nhận được. Anh Nguyễn Phi Trường, công chức văn hóa xã An Tân cho biết: Tôi đã tham gia HMTN 17 lần. Tôi thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa, có ích cho xã hội. Ngoài ra tôi còn vận động người thân trong gia đình mỗi năm tham gia hiến máu từ 1 - 2 lần. Riêng với bản thân, nếu còn đủ sức khỏe tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến máu.

Bà Đào Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy cho biết: Công tác HMTN trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Đã có nhiều đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp tham gia HMTN. Một số cơ quan, đơn vị, trường học còn hỗ trợ cả về phương tiện đi lại cho người dân, kinh phí, vật chất tại các điểm hiến máu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về công tác hiến máu ngày càng được nâng lên, qua đó tích cực tham gia. Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào HMTN, trong những năm tiếp theo, Hội Chữ thập đỏ huyện Thái Thụy tiếp tục bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đa dạng các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác HMTN. Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác HMTN. Có thể nói, HMTN là hoạt động mang ý nghĩa

nhận văn sâu sắc, được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong các bộ, công nhân viên chức lao động, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Nếu như trước đây, mỗi năm toàn tỉnh chỉ vận động được từ 3.000 - 5.000 đơn vị máu thì đến nay mỗi năm đã tiếp nhận được hơn 13.000 đơn vị máu, đáp ứng đủ, thậm chí có giai đoạn dư so với nhu cầu máu trong công tác cấp cứu, điều trị. Các hoạt động hiến máu diễn ra thường xuyên, ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Các lực lượng tham gia HMTN cũng được mở rộng, phát triển. Từ chỗ chỉ có hội viên, cán bộ, công chức, viên chức ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị đến nay đã lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Những lao động tự do, người buôn bán cũng sẵn sàng tham gia HMTN. Trong 5 năm (2017 - 2021), tổng số người đăng ký tham gia HMTN toàn tỉnh là 68.818 người với 53.859 đơn vị máu được thu nhận, trong đó có 4.417 đơn vị máu có thể tích 350ml, đạt 85% so với kế hoạch nhiệm kỳ. Tỷ lệ người đăng ký hiến máu trên số dân đạt 0,73%. 5 năm qua, có 360 người được tôn vinh, khen thưởng về HMTN, 2.000 người có số lần hiến máu từ 6 lần trở



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ (CTĐ) trường học là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội CTĐ trong tỉnh, góp phần giáo dục ý thức, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống cho các em học sinh. Từ đó giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng nếp sống đẹp, lối ứng xử văn minh trong học đường.

Phát triển công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học



Mô hình "Nuôi lợn đất nhân đạo" của cô và trò Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình). Ảnh tư liệu

Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình) là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác CTĐ trường học. Những năm qua, mô hình "Nuôi lợn đất nhân đạo" của thầy và trò nhà trường đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm. Cô giáo Chu Thị Hồng Nhật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chi hội CTĐ nhà trường đã tuyên truyền ý nghĩa của việc nuôi lợn đất trong các năm học, tổ chức hoạt động trao lợn đất nhân đạo tới từng chi đội trong nhà trường. Hàng năm, trước thời gian kết thúc năm học, vào khoảng tháng 4, chi hội sẽ tổ chức mổ lợn đất nhân đạo, quyên góp được hàng chục triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó dùng để giúp đỡ hàng trăm lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, chi hội không ngừng sáng tạo, phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề như: Ngày tết quê em, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ mỹ thuật... Thầy cô, học sinh cùng phụ huynh sẽ triển khai tái tạo sản phẩm đưa vào sử dụng từ những đồ vật làm bằng rác thải như: ống hút, vỏ bắp ngô, vỏ hộp sữa, lon bia, chai nhựa... Tất cả các đồ vật đều được đầu tư giá quyền góp ủng hộ hoạt động nhân đạo.

Với tổng các giá trị ủng hộ, hỗ trợ nhân đạo gần 200 triệu đồng mỗi năm học, chi hội CTĐ Trường Tiểu học Kim Đồng đã thực sự lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa tấm lòng nhân ái của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường chia sẻ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, phát triển các chương trình, mô hình, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học đã mang lại giá trị thiết thực, nhất là trong giáo dục học sinh. Bởi vậy, công tác phát triển tổ chức chi hội CTĐ trong trường học luôn được các cấp hội CTĐ trên địa bàn tỉnh duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 605 chi hội CTĐ trường học với hơn 116.800 hội viên, thanh thiếu niên CTĐ. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức tốt hoạt động, mô hình. Công tác thanh thiếu niên CTĐ trong trường học được các nhà trường ngày càng quan tâm. Hoạt động nhân ái của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

truyền thống nhân ái, tinh thần văn, kỹ năng sống cho các thế hệ học sinh. Các hoạt động, phong trào được giáo viên, phụ huynh và học sinh hưởng ứng tích cực, trở thành điểm tựa, địa chỉ tin cậy của học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình nuôi lợn đất với các chủ đề như: bạn giúp bạn, đôi bạn cùng tiến, vì bạn nghèo vượt khó, đồng âm vùng cao, khăn ấm tình bạn... Giai đoạn 2016 - 2021, giá trị hoạt động của công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động cứu trợ xã hội, hội viên các chi hội CTĐ trường học còn thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo. Toàn tỉnh hiện có 5 câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tập trung ở các trường đại học, cao đẳng. Riêng trong năm học 2020 - 2021, các trường đại học, cao đẳng, đội tình nguyện viên đã tổ chức 25 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 3.516 đơn vị máu. Có thể nói, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học nhân văn sâu sắc, hướng học sinh đến lối sống chân - thiện - mỹ. Đặc biệt, các hoạt động nhân đạo được duy trì thường xuyên, liên tục trong các nhà trường, góp phần giáo dục truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, giáo dục đạo đức, lý tưởng và kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó giúp học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy những giá trị nhân văn của con người với con người. Trong những năm học tới, ngoài các hoạt động nhân đạo thường niên, các cấp hội CTĐ trong tỉnh sẽ thường xuyên duy trì, củng cố nền nếp sinh hoạt thanh thiếu niên CTĐ trường học gắn với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động của đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiến phong; đổi mới phong cách, bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh thiếu niên CTĐ và cho đội trưởng đội thanh niên CTĐ xung kích.

THU TRANG